



» Tư tưởng – Văn hóa

# Tô Ngọc Hà và MV “Anh không yêu mùa xuân”

Thứ năm, 18/04/2024 15:35



Giọng nữ

0:00/0:00

*(ĐCSVN) - Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa chính thức ra mắt MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân”. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng ca Tô Ngọc Hà- một ca khúc được viết trong tâm trạng có chút “hờn ghen” với mùa xuân.*



### *Cảnh trong MV.*

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, mùa xuân được ví như một cô gái đẹp, nhưng khi mùa xuân qua đi cũng là lúc “nàng thơ” trong lòng người nhạc sĩ cũng không còn ở lại. Mùa xuân mang cô gái đi thì cảnh sắc đâu còn xuân nữa... Cứ thế lời ca, giai điệu bật lên trên những khuôn nhạc bộn bề những tiếc nuối, mang chút trách móc của người nhạc sĩ trước “nàng xuân”.

Với ca khúc “Anh không yêu mùa xuân”, càng thêm khẳng định mối duyên âm nhạc giữa nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà là chuyện không có nhiều ở giới âm nhạc của Việt Nam. Bởi ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ngoài thể hiện cảm hứng, tài năng sáng tác âm nhạc thể hiện sự chuyển động của thời gian – 4 mùa trong năm còn để gửi gắm sự “biến ảo” giọng hát của nữ ca sĩ Tô Ngọc Hà vào màu âm nhạc đa sắc, đa phong cách của mình.

Ca khúc “Anh không yêu mùa xuân” đồng thời cũng gom đủ nhạc phẩm 4 mùa trong “gia tài” âm nhạc của anh mà trước đó cũng với giọng hát Tô Ngọc Hà đã thể hiện khá thành công, gồm: “Mùa hè bỏng cháy”, “Thu trả cho đời” và “Mùa đông nhớ anh”. Đến nay là “Anh không yêu mùa xuân”.

“Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung luôn biến hóa màu sắc âm nhạc trong những sáng tác của mình, cũng là vừa thách đố ca sĩ, nhạc sĩ phối khí, nhưng cũng thể hiện khả năng sáng tác luôn mang đến những đổi mới thú vị của anh”- ca sĩ Tô Ngọc Hà chia sẻ.

“Anh không yêu mùa xuân” thêm đánh dấu sự hợp tác khá ấn ý của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và ca sĩ Tô Ngọc Hà, trước đó là nhiều những ca khúc được Tô Ngọc Hà thể hiện sau dấu ấn của nữ ca sĩ tại sân chơi Thần tượng Bolero 2019, như: “Nỗi nhớ”, “Nỗi nhớ 2”, “Kẹp tóc màu xanh”, những ca khúc 4 mùa kể trên... Nữ ca sĩ bày tỏ, sở dĩ nhạc sĩ tin tưởng gửi gắm những “đứa con tinh thần” của mình là bởi cả hai có sự đồng điệu trong tâm hồn gắn với âm nhạc.



*Ca sĩ Tô Ngọc Hà được cho là rất có duyên với những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.*

Ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung rất nhẹ nhàng, chân thành và đầy chất thơ. Hầu hết những ca từ của nhạc sĩ viết trước khi lên khuôn nhạc đã là những vần thơ hết sức dung dị. Vì thế ca khúc “nói hộ” được nổi lòng của nhạc sĩ với người yêu nhạc. Lời ca, giai điệu có thể rất dễ hiểu, nhưng đầy đủ ẩn ý của nhạc sĩ trong mỗi nốt nhạc, lời ca.

MV “Anh không yêu mùa xuân” được ca sĩ Tô Ngọc Hà và êkíp thể hiện chuyện tình của đôi bạn trẻ yêu nhau nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau, cô gái ra đi chàng trai là người ở lại và có nhiều cảm xúc. Khi nhìn cảnh sắc mùa xuân, chàng trai nhớ lại mối tình đã qua, khắc khoải, nhớ nhưng cô gái năm nào.

Từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là học trò của nữ ca sĩ Anh Thơ, Tô Ngọc Hà lại chọn theo dòng nhạc Bolero, nhưng với chất giọng trầm ấm, nữ ca sĩ mỗi lần trình làng sản phẩm âm nhạc lại thường chọn nhạc trữ tình để đưa đến một màu sắc khác trước người yêu nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mặc dù luôn tự nhận mình là làm nghệ thuật “tay ngang” và không muốn “lộ diện” trước truyền thông, công chúng, nhưng sau gần 20 năm theo đuổi sáng tác, đến nay anh đã có một “gia tài” các tuyển tập thơ và âm nhạc đáng nể. Các sáng tác âm nhạc của anh đa dạng, đa màu, từ những bản balad trữ tình, tự sự đến những ca khúc trẻ trung, sôi động; cùng đó là những ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước, hào hùng với niềm tự hào dân tộc...

Sau sự kết hợp với Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà với MV “Anh không yêu mùa xuân”, tới đây nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sẽ kết hợp với NSND Quốc Hưng giới thiệu tới khán giả một ca khúc mang đậm tính hào sảng, tri ân “Đất nước yêu người” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày kỷ niệm lớn trong năm của đất nước.

**PV**

## CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiến thắng Trảng Bom trong Chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm

“Khát vọng Rạng Đông - 60 năm hành trình theo chân Bác”

Khai mạc Hội sách tỉnh Khánh Hòa năm 2024

Phục dựng di ảnh màu cho người hy sinh trong kháng chiến

Hơn 870.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI

Thừa Thiên Huế: Nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

## Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Họ và tên

Email

Lời bình

0/1000

Xác thực

Tôi không phải là người máy

reCAPTCHA

Bảo mật - Điều khoản

Gửi bình luận

## 📺 TRUYỀN HÌNH



**BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 23/4/2024**

## TIN ĐỌC NHIỀU

Hơn 870.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI

Tín dụng chính sách xứng đáng là trụ cột giảm nghèo bền vững ở Bắc Giang

Phát huy vai trò người đứng đầu: Thực tiễn, kinh nghiệm ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện Biên: Khánh thành công trình phòng học điểm trường Tia Mùng

“Bài toán” khó cần có lời giải đột phá

38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Xuyên đêm đưa bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền cấp cứu

Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong quy hoạch

Thời sự	Tiêu điểm
Lãnh đạo đảng, Nhà nước	Xây dựng Đảng
Tư tưởng – Văn hóa	Kinh tế
Xã hội	Nói hay đừng
Khoa giáo	Pháp luật
Cùng bàn luận	Bạn đọc
Thể thao	Ảnh
Biển đảo Việt Nam	Chuyện lạ đó đây
Đối ngoại	Thế giới
Người Việt Nam ở nước ngoài	Quốc phòng - An ninh
Truyền hình, phát thanh	Tư liệu – Văn kiện
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay	Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Liên kết website ▾



© Quảng cáo

RSS

Giới thiệu

## CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

**Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internet**

**CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BAN TUYỂN GIÁO TRUNG ƯƠNG**

Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08 048161 / 08 048162; Fax: 08 044175;

E-mail: toasoan@dangcongsan.vn

Giấy phép số: 373/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng Biên tập: **TS. Nguyễn Công Dũng**

Phó Tổng Biên tập: **Nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền; ThS. Phạm Đức Thái**

Ủy viên Ban Biên tập: **ThS Vũ Diệu Thu**